

THÔNG BÁO

**Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM GIA TÚC
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY
tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024**

Ngày 04/01/2024, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; cùng dự họp có các đồng chí: Lê Quốc Chính - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Va - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh; Đoàn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Nguyên Dự - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thành ủy; thủ trưởng các cơ quan khối nội chính tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo một số các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà các cơ quan khối nội chính và các địa phương, đơn vị đã đạt được trong năm 2023; nổi bật là: Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập đảm bảo tác chiến phòng thủ tại các địa phương, đơn vị, chủ động phối hợp dự báo và nắm chắc tình hình toàn diện trên các lĩnh vực, phát hiện những vấn đề mới, nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết bảo đảm ổn định ngay từ cơ sở; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 8,7%,

không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm xã hội đen, băng nhóm hoạt động công khai, trắng trợn gây bức xúc trong dư luận xã hội, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022; đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại địa phương. Công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính chặt chẽ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu; các cơ quan bảo vệ pháp luật tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh hoạt động hiệu quả, nền nếp, tổ chức các Phiên họp, Cuộc họp theo đúng quy định; chỉ đạo xử lý đối với 07 vụ án, 01 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung cụ thể hóa ban hành đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kết quả bước đầu đạt được khẳng định việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh là đúng đắn, kịp thời, được dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Công tác cải cách tư pháp được triển khai toàn diện. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được chỉ đạo giải quyết dứt điểm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân... Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở một số cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở có lúc còn chậm, chất lượng chưa cao; tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, việc giải quyết ở cấp cơ sở có việc chưa thấu đáo, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; vi phạm pháp luật về đất đai ở một số địa phương chưa được kịp thời phát hiện và giải

quyết triệt để ngay từ cơ sở; việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao, việc phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra, giám sát còn hạn chế; một số cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm nêu gương, thoái hóa, biến chất, vi phạm đến mức phải xử lý hình sự...

Năm 2024 là năm có ý nghĩa bản lề, năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đề ra. Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tiếp tục chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung giá trị cốt lõi tác phẩm "*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*". Phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ các dự án, các công trình trọng điểm của tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các vụ việc khiếu tố phức tạp, kéo dài không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp thật sự gương mẫu, trong sạch, liêm chính, có bản lĩnh, có trình độ kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

2. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, đấu tranh với các loại tội phạm. Quản lý nhân lực tàu thuyền, sẵn sàng huy động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo. Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, tình hình liên quan đến việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là tình hình địa bàn, đối tượng tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Triển khai

công tác tuyên chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

3. Các cơ quan nội chính của tỉnh chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, định hướng, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

4. Các cơ quan tiến hành tổ tụng phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Chủ động phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; nghiên cứu, đề xuất đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Rà soát, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra. Thực hiện nghiêm việc chuyển cơ quan điều tra những vụ việc trong quá trình kiểm tra, thanh tra có dấu hiệu tội phạm mà không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị địa phương.

6. Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

7. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người

đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

8. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Thể hiện vai trò nòng cốt trong việc phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực. Tham mưu tiến hành rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác tiếp công dân theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Tỉnh ủy.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện Thông báo này; kịp thời tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- BCĐTW về PCTN,TC,
- BCĐ Cải cách tư pháp TW, | đề báo cáo
- Ban Nội chính TW, UBKT TW,
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- UBND các huyện, thành phố,
- Các đ/c thành viên BCĐ PCTN,TC tỉnh,
- Các đ/c thành viên BCĐ CCTP tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Văn Thế